



รายงานแนวโน้มนักธุรกิจภาคเหนือ ธันวาคม 2547

โครงการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจภาคเหนือ



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ”
(Economic/Business Information Exchange Program)

สรุปภาพรวม

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือในปี 2548 คาดว่าขยายตัวต่อเนื่องในเกณฑ์ที่ดี ตามแนวโน้มเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ และจากการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่จะปรับตัวดีขึ้นตามความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของภาครัฐ การส่งออกและการท่องเที่ยวของภาคเหนือยังมีแนวโน้มดี แม้ว่าความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศจะชะลอตัวลงในครึ่งหลังของปี 2547 และนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวถึงลดลงจากผลกระทบกรณีธรณีพิบัติภัย สำหรับธุรกิจสังหาริมทรัพย์เริ่มมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากได้เร่งก่อสร้างในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และธุรกิจส่วนใหญ่มีความกังวลว่าการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลจะกระทบต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่อ่อนตัวลง สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ผู้ประกอบการยังไม่มีควมวิตก เพราะปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวน้อยมาก

1. การบริโภค

การอุปโภคบริโภคเอกชนยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน โดยคาดว่าจะยอดขายรถยนต์และรถกระบะเชิงพาณิชย์จะชะลอลง เพราะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ขณะที่การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ได้รับประโยชน์จากการให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์ของสถาบันการเงินที่มีใช้ธนาคารพาณิชย์ ส่วนการจำหน่ายเครื่องใช้ภายในบ้านยังคงมีแรงส่งจากภาคอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงครึ่งแรกของปี

2. การลงทุน

คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เซรามิก และพืชผักแปรรูปและแช่แข็ง รวมทั้ง มีการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในจังหวัดหลัก อย่างไรก็ตาม การลงทุนก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากได้ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องมา 2-3 ปีแล้ว

3. การส่งออก

การส่งออกปี 2548 มีแนวโน้มขยายตัว จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิก ผักและผลไม้แช่แข็งและแปรรูป อย่างไรก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินงานระยะต่อไป จากความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศชะลอลงในช่วงปลายปี ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาวัตถุดิบ และอัตราดอกเบี้ย

4. การจ้างงาน

ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยกเว้น ธุรกิจบริการที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้านทางภาษาต่างประเทศและด้านบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่มีมากขึ้น และภาคก่อสร้างมีทรัพยากรประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ

5. การผลิตและปัจจัยการผลิต

เกษตรกรรม

พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นสำคัญ ส่วนในภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มาก เนื่องจากปริมาณน้ำฝนอยู่ในเกณฑ์ต่ำและหมดเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะข้าวและอ้อยมีปริมาณลดลง เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ย

สำหรับการระบาดของไข้หวัดนกรอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2547 มีผลกระทบต่อการบินบ้าง แต่ไม่มากเช่นการระบาดในครั้งแรก ในเดือนมกราคม เนื่องจากผู้ผลิตได้ปรับลดการผลิตลงไปบ้างแล้ว และบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงไก่ไข่ สุกร และปลาแทน

โรงแรมและการท่องเที่ยว

คาดว่า ผลกระทบจากกรณีพิบัติภัยจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศชะลอตัวถึงลดลงในไตรมาสแรกของปี 2548 จนถึงช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว จากผลกระทบด้านจิตวิทยา หากไม่มีการเร่งรัดประชาสัมพันธ์ แต่ในครึ่งหลังปี 2548 สถานการณ์จะฟื้นตัวจากการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมของภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม สำหรับนักท่องเที่ยวไทยคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับผลดีจากการเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เช่น Night Safari และการคมนาคมที่สะดวกจากสายการบินต้นทุนต่ำ

อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากได้มีการเร่งก่อสร้างในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณบ้านมีมากและมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะบ้านจัดสรรระดับล่าง แต่คาดว่าจะการแข่งขันด้านราคาในปี 2548 มีแนวโน้มลดลง จากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น รวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้านการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย

การเงิน

การให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มขยายตัวแต่ในอัตราที่ชะลอลงจากปัจจัยเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดีเซลที่คาดว่าจะปรับตัวให้สอดคล้องกับราคาตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตได้ สำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น จากความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ การบริหารงานของรัฐบาลในช่วงการเลือกตั้ง และผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ดีขึ้น

ต้นทุนการผลิตและราคา

ต้นทุนการผลิตของธุรกิจหลายแห่งสูงขึ้นจากปัจจัยสำคัญ คือ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาวัตถุดิบ และอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลักภาระไปให้แก่ผู้บริโภคได้มากนัก จากภาวะการแข่งขันที่มีค่อนข้างสูง แต่หากมีการปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลแล้ว ธุรกิจส่วนใหญ่มีแนวโน้มว่าจะปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น

แหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย

ภาคธุรกิจส่งออกที่เป็นเครือข่ายจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะมีแหล่งเงินทุนจากบริษัทแม่และสถาบันการเงินในต่างประเทศ ส่วนธุรกิจอื่นๆ ในประเทศจะใช้เงินทุนของบริษัทตนเองและสถาบันการเงินในประเทศ สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการมากนัก เพราะปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวน้อยมาก

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

กุมภาพันธ์ 2548

